

# มนัสสาร

ปีที่ 42 ฉบับที่ 23 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

## หอสมุดกลางร่วมกับ TCDC จัดบรรยายการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center – TCDC) จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 SELF ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19

ผศ.สมพร เรืองอ่อน กล่าวว่าการจัดกิจกรรมบรรยายการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ชมตัวอย่างผลงานที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้วิธีการคิดเชิงออกแบบ หลักการออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centered Design-HCD) เอกลักษณ์และจุดเด่นของ OTOP วิธีใช้หลักการ HCO สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP กระบวนการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติการ/ ร่วมค้นหาและนิยาม

โดยจะเริ่มลงทะเบียนในเวลา 08.00 – 08.30 น. ต่อด้วยพิธีเปิดและการแนะนำวิทยากร และตัวอย่างผลงานที่ประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีการคิดเชิงออกแบบ ในเวลา 08.40 – 10.40 น. หลักการออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centered Design- HCD) เวลา 10.50 – 12.00 น. เอกลักษณ์และจุดเด่นของ OTOP เวลา 13.00-14.30 น. วิธีใช้หลักการ HCO สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP เวลา 14.30-15.30 น. กระบวนการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล และเวลา 15.30-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ/ ร่วมค้นหาและนิยาม SELF



**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์**



# แอดวอควา ราชภัฏ

■...แอดวอควา ราชภัฏ เข้าสู่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-11 ก.ค.2556 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ สภามรภ.จันทระเกษม ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร



**วรรณชัย พรหมเกิด**

■...ต่อไปนี้เป็นภาพงานวิจัยที่ทำแล้วชิ้นหนึ่งไม่เอาแล้ว เอาชิ้นห่างดีกว่า **ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด** นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2553 แห่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศจะทำให้ดู ได้รับการขานรับต่อจาก **รศ.วิมล ดำศรี** อธิการบดี ส่งไปถึงนักศึกษาสายครู วิทยาศาสตร์ ต้องผลิตงานวิจัยประเภทที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตของตัวนักศึกษาเองต่อไปในอนาคต ขอเชียร์เต็มที่

■...วันนี้ 2 ก.ค. 56 วันแรกของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นบัณฑิตม.ราชภัฏจันทระเกษม และ ม.ราชภัฏนครปฐม ซึ่งสภามรภ.นครปฐม มีมติมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป แก่ **นายกมล เอียวศิริกุล** และ **ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอาหาร** แก่ **นายบุญเส็ง สุธรรมโกศล** ทั้ง **ประสิทธิ์ ปทุมรักษ์** นายกสภา และ **ผศ.สมเดช นิลพันธุ์** อธิการบดี แสดงความยินดีเรียบร้อยแล้ว

■...นำนักศึกษาจากหลายวิชาหลายคณะกว่า 30 คน รวมกลุ่มไปประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านประเภทหมอลำ ลำเรื่องตอกกลอนจำปาสี่ต้น (นางคำกลอง) ที่จ.ขอนแก่น ได้รางวัลชนะเลิศพร้อมเงิน 50,000 บาท ผลงานของ **จินดา แก่นสมบัติ** และ **สกุณา พันธุระ** อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม งานนี้ **รศ.สมชาย วงศ์เกษม** อธิการบดี และ **ผศ.พรทิพย์ วรกุล** คณบดี เป็นปลื้มส่งคำชื่นชมไปยังทุกคนได้ปลื้มต่อ

**ยอดฉัตร**

Yoodchat2010@gmail.com

## ม.ราชภัฏนครฯ จัดการเลือกตั้ง นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (สโมสรอาจารย์และข้าราชการ) ดังนี้

### 1. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร

ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสโมสรบุคลากร

### 2. กำหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัครและเลือกตั้ง

(1) ประกาศรายชื่อสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

(2) วันรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

(3) วันเลือกตั้ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 “มหาชัยเกมส์ 56” ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย โดยจะมีการรายงานตารางการแข่งขันประจำวันที 15 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

ชนิดกีฬา	เริ่มเวลา	ระหว่าง	สนาม
ฟุตบอล	16.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์ พบ คณะครุศาสตร์	ราชภัฏ 1
ฟุตซอล	18.00 น.	ที่ 1 A พบ ที่ 2 B	โรงยิมเนเซียม
ฟุตซอล	19.00 น.	ที่ 1 B พบ ที่ 2 A	โรงยิมเนเซียม
เซปักตะกร้อ หญิง	16.00 น.	ที่ 1 A พบ ที่ 2 B	สนามตะกร้อ 1
เซปักตะกร้อ หญิง	17.00 น.	ที่ 1 B พบ ที่ 2 A	สนามตะกร้อ 1
บาสเกตบอล ชาย	16.00 น.	ที่ 1 A พบ ที่ 2 B	โรงยิมเนเซียม
บาสเกตบอล ชาย	17.00 น.	ที่ 1 B พบ ที่ 2 A	โรงยิมเนเซียม

จึงขอเชิญให้ทุกท่านร่วมชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาของทุกคนได้ตามกำหนดการแข่งขันประจำวัน ที่กล่าวแล้วข้างต้น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี จำนวน 194 คน ที่ระบุนสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 บัดนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอนุมัติการให้ปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ให้นักศึกษาดังกล่าวติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ 2556 เป็นต้นไป

**หมายเหตุ** นักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2556 ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่องขั้นตอนการขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา



สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “ฟ้าเพียง” ประจำวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเส็ง เป็นวันที่ 6 ในการถือศีลอดของชาวมุสลิมทั่วโลก

บอกกล่าวกันล่วงหน้ากันสักนิด เพื่อจะได้ปรับแผนการทำงานได้ทันการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช จะทำการซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณถนนสายสามแยกบ้านตาล ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดังนั้นจึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นการชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. การไฟฟ้าจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ข่าวดีดีสำหรับนักวิจัยที่ประสงค์จะขออนุญาตทุนอุดหนุนการวิจัย ของสกอ. และ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่แหล่งทุนกำหนด ส่ง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 10 สิงหาคม นี้

ขอขยายความต่อกันอีกนิด สำหรับงบประมาณอุดหนุนการวิจัย ของสกอ. ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องเน้นให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการใน 3 กลุ่ม ได้แก่ โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครั้ด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น โดยใช้แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2555(ฉบับปรับปรุง) แบบว.-1ด

ส่วน งบประมาณอุดหนุนการวิจัย ของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จะประกาศรับในช่วงเวลาเดียวกัน โดยจะต้องรอประกาศของ วช. ว่าต้องการเน้นงานวิจัยในด้านใด โดยใช้แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แบบ วช. 1ด/1ย หรือ วช. 1ข

วันสุดท้ายของการรับสมัครนายกลสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และขณะนี้ก็มีผู้เสนอตัวขึ้นอาสาอุทิศตนเพื่อสโมสรสมัครเข้ารับการเลือกตั้งแล้ว 1 ท่าน คือ รศ.ดร.วิจิต สุวรรณโนภาส ส่วนท่านอื่นๆที่ยังไม่ตัดสินใจ รีบตัดสินใจกันด่วน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี

ปิดท้ายฟ้าเพียงวันนี้ด้วยข้อคิดจากหนังสือของขวัญของชีวิต “ถ้าเราจริงจังกับชีวิตมากเกินไป การจะหาความสุขมาเติมเต็มชีวิต ก็เป็นเรื่องยากมากขึ้นไปอีก” สวัสดิ์ดีคะ